

๑๘๕๗

เล่ม ๑๓ ตอนที่ ๕๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กรกฎาคม ๒๔๕๕

คำตอบคำถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คำถามที่ ๓. ๕/๒๔๕๗

ของ

นายหม่อม อูปรมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง มหาวิทยาลัยสงฆ์

คำถาม

ข้าพเจ้า ขอตั้งคำถาม เกี่ยวกับ การงาน ในหน้าที่ ของกระทรวง
วัฒนธรรม เพื่อขอให้รัฐมนตรีตอบ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ตาม
นัยแห่งข้อบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผู้แทนราษฎร ข้อ
๑๕๒ ดังต่อไปนี้

ด้วยมีสถาบันศึกษาชั้นสูง เทียบขนมหาวทยาลัยของคณะสงฆ์
ไทยอยู่ ๒ แห่ง คือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ตั้งอยู่ที่วัดมหา
ธาตุ) แห่งหนึ่ง และมหามกุฏราชวิทยาลัย (ตั้งอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร)
อีกแห่งหนึ่ง สถาบันศึกษาชั้นสูงทั้ง ๒ แห่งนี้ ได้ดำเนินการตาม

เล่ม ๑๓ ตอนที่ ๕๕ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กรกฎาคม ๒๔๕๕

แบบอย่างของมหาวิทยาลัยทยิงหลายมาหลายปีแล้ว แต่ปรากฏว่า มัก
จะประดับข้อคิดของ ทางการเงิน ที่จะใช้บริหาร และขยายกิจการ ให้เป็น
ผลดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ วิทยาลัยฐานะของนักศึกษาที่สำเร็จไปจากมหา-
วิทยาลัยนี้ ก็ยังไม่ได้มีการรับรองจากรัฐบาลให้เป็นที่แน่นอน เพราะ
ฉะนั้น เพื่อความเจริญก้าวหน้าของพระพุทธศาสนา ข้าพเจ้าจึงขอ
ประทานกราบเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือ หรือสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ทั้ง ๒ แห่งอย่างไร และได้ช่วยเหลือไปแล้วประการใดบ้างหรือไม่
๒. รัฐบาลได้รับรองวิทยาลัยฐานะของนักศึกษาที่สำเร็จจากมหา-
วิทยาลัยทั้ง ๒ แห่งนี้ ให้เทียบเท่ากับสถานศึกษาอื่น ๆ อย่างไร และ
ถ้ายังไม่ได้รับรอง รัฐบาลจะรับรองได้เมื่อใด โดยวิธีการอย่างไร

คำขอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

๑. รัฐบาลได้ช่วยเหลือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
มหามกุฏราชวิทยาลัยอยู่แล้ว โดยได้ให้การอุดหนุน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๒
เป็นต้นมา ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน แห่งละ ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
และตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้เพิ่มเงินอุดหนุนประจำปี เป็นแห่งละ

เล่ม ๗๓ ตอนที่ ๕๔ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กรกฎาคม ๒๔๕๕

๘๐,๐๐๐ บาท ต่อปี นอกจากนี้ ใน พ.ศ. ๒๔๕๖ ยังได้จ่ายเงิน
 สบทบทุนก่อสร้างสถานศึกษาให้อีกแห่งละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และใน
 พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้จ่ายเงินสบทบทุนก่อสร้างสถานศึกษาเพิ่มเติมอีกแห่ง
 ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ในการรับรองวิทยฐานะ ของนักศึกษาที่สำเร็จจากวิทยาลัย
 ดงขี้เหล็ก ๒ แห่ง จะต้องพิจารณาหลักสูตร ประมวลการสอน รวม
 ทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น ขณะนกรมการค้ำค้นหา กระทรวงวิ
 ธรรม ได้รับหลักสูตรของวิทยาลัยดงขี้เหล็ก ๒ แห่งไว้พิจารณาแล้ว
 ยังขาดประมวลการสอน และรายละเอียดอื่น ๆ บางประการ ซึ่งก็ได้
 คิดค่อให้รีบจัดทำส่ง เพื่อรวบรวมพิจารณาคำเนินการต่อไปแล้ว